

Số: 858/TB- CTHADS

Bình Định, ngày 03 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị trực báo công tác 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2015

Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn, Kế toán trưởng thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo tình hình và kết quả công tác 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp công tác 03 tháng cuối năm 2015, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị và ý kiến phát biểu của các Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Trong 9 tháng đầu năm 2015, các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch công tác với quyết tâm cao, nỗ lực hết mình; tiếp tục khắc phục những khó khăn, vượt qua thử thách, thực hiện nghiêm túc chương trình công tác đã đề ra. Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp chỉ đạo kịp thời phối hợp giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, vướng mắc; ra quyết định thi hành án, xác minh, phân loại việc, tiền, tổ chức thi hành án đảm bảo đúng quy định. Trong 9 tháng, tổng số việc thụ lý: 8.214 việc, đã giải quyết xong 4.556 việc/6.225 việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ **73%**; tổng số tiền thụ lý thi hành: 847.565.220.000 đồng, đã giải quyết xong 195.001.060.000 đồng/333.694.273.000 đồng có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ **58%**; so với cùng kỳ năm 2014, bằng tỷ lệ về việc và tăng hơn 7% về tiền. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, đạt 95,5% số đơn đã thụ lý; công tác báo cáo, báo cáo thống kê và công tác quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí, kế toán nghiệp vụ thi hành án cơ bản thực hiện đúng quy định pháp luật. Công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn, bổ nhiệm đủ các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị còn thiếu; việc thực hiện các chế độ, chính sách, cải thiện điều kiện làm việc tiếp tục tăng cường. Một số đơn vị được bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là người đứng đầu, bước đầu đã ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác thi hành dân sự trong 9 tháng qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Công tác quản lý hành chính có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ; công tác phối hợp trong tổ chức thi hành án chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên, cán bộ, công chức trong đơn vị chưa được thường xuyên. Chưa đề ra được các giải pháp, biện pháp mang tính đột phá để giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc phát sinh, còn để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án; kết quả thi hành án tại một số đơn vị về tiền còn thấp, như: Hoài Ân 19%, Tây Sơn 46%, Quy Nhơn 48%.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp công tác thi hành án dân sự 03 tháng cuối năm 2015

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, trong 03 tháng cuối năm, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

2.1. Nhiệm vụ:

a) Ra quyết định thi hành án đúng pháp luật; xác minh, phân loại việc và tiền đảm bảo chính xác 100%; rà soát, đẩy nhanh việc tổ chức thi hành đối với án có điều kiện thi hành và việc xét miễn giảm; đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2015; phấn đấu về đích sớm cả 03 chỉ tiêu về số việc, số tiền và giảm số việc chuyển sang năm sau; tập trung giải quyết, xử lý nghiệp vụ các vụ việc tồn đọng, kéo dài, các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án để đăng tải trên cổng thông tin điện tử. Tăng cường phối hợp với Thừa phát lại trong việc xác minh, tổng đạt các văn bản, giấy tờ theo quy chế phối hợp; kịp thời phối hợp với Trại tạm giam, Trại giam thực hiện tốt việc thu tiền thi hành án của người đang chấp hành án phạt tù.

b) Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm; bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác trong các đơn vị; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nguồn; xúc tiến việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng bồi dưỡng An ninh quốc phòng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được bổ nhiệm để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

c) Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phải chính xác và giải quyết đúng quy định, đúng thẩm quyền; rà soát tập trung giải quyết những vụ việc phát sinh, khiếu nại bức xúc để làm rõ nguyên nhân và có biện pháp ngăn ngừa ngay từ giai đoạn đầu, không để xảy ra điểm nóng, phục vụ tốt Đại hội đảng các cấp.

d) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, báo cáo thống kê, đảm bảo đầy đủ, chính xác; việc quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản công phải đảm bảo đúng quy định; ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng sơ hở trong

công tác kế toán tài chính; thường xuyên công khai, minh bạch tài chính và các chế độ khác;

e) Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1112/QĐ-BTP, ngày 18/6/2015 của Bộ Tư pháp về “*Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, giai đoạn 2016-2020*”.

g) Thực hiện tốt chuyên đề năm 2015 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “*Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh*”, kiện toàn tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trong đơn vị, nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng, chính trị của từng cán bộ, công chức để động viên an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Giải pháp:

Một là, Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục đưng sự tự nguyện thi hành án; bám sát địa bàn, có kế hoạch phối hợp cụ thể với chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương, khu dân cư và người thân trong gia đình của người phải thi hành án nhằm động viên, giáo dục, thuyết phục bằng các biện pháp phù hợp để đưng sự tự nguyện thi hành là chính; chỉ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án trong trường hợp thật cần thiết.

Hai là, Thủ trưởng các đơn vị phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo UBND, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự địa phương, chấp hành tốt sự chỉ đạo của ngành cấp trên. Phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan nhất là các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, các tổ chức đoàn thể; chủ động báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án chỉ đạo tổ chức các đợt thi hành án cao điểm, theo từng địa bàn, từng vụ việc cụ thể, nhất là những vụ việc có điều kiện thi hành, có vướng mắc, phức tạp. Gương mẫu, nêu cao vai trò của người đứng đầu; chủ trì phối hợp với các ngành hữu quan và chính quyền cơ sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Chấp hành viên, cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ba là, Kịp thời quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao nhận thức, lập trường, tư tưởng chính trị, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống, kỷ cương, kỷ luật hành chính, ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự.

Bốn là, Phân công, phân nhiệm rõ ràng, rành mạch, đúng người đúng việc; cải tiến lề lối làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát

công việc của Chấp hành viên và cán bộ, công chức trong đơn vị; có sự hòa đồng, sâu sát cơ sở và thân thiện với cán bộ, công chức; tăng cường, động viên giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ.

2.3 Giao Chánh Văn phòng Cục chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Cục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận này, tổng hợp báo cáo thường xuyên cho Cục trưởng để theo dõi chỉ đạo.

Trên đây là ý kiến kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị trực tiếp công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức quán triệt và triển khai, thực hiện ở đơn vị mình./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (B/cáo);
- Cục trưởng (B/cáo);
- Các Phó Cục trưởng (B/cáo);
- Các đơn vị thuộc Cục (để t/hiện);
- CC THADS các huyện, TX, TP(để t/hiện);
- Lưu VT, VP. *ng*

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Chánh